

## S KHÁC BIỆT GIỮA NHỮNG NGƯỜI CÙNG MANG DANH KITÔ HUU

*Trong một bài viết trước đây, tôi đã giới thiệu và những khác biệt giữa các Giáo Hội Kitô Giáo mà người ta vẫn quen gọi chung là Thiên Chúa Giáo như Do Thái Giáo, Công Giáo La Mã, Chính Thống Giáo Đông Phương, Tin Lành và Anh Giáo (Anglican Communion) ...*

Hôm nay tôi xin được nói thêm về sự khác biệt giữa những người cùng mang danh Kitô hữu (Christians) nhưng không cùng chung một niềm tin, thờ phụng Thiên Chúa chung một phụng vụ thánh và hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo dưới quyền lãnh đạo của Đức Thánh Cha là Đấng duy nhất của Chúa Kitô trên trần thế.

Như đã giới thiệu, giữa các Giáo Hội Kitô Giáo có sự khác biệt thế nào thì giữa những người cùng tin Chúa Kitô (Christians) cũng khác nhau như vậy. Nghĩa là không phải cứ xưng danh hay nhận mình là Kitô hữu thì được mang chung niềm dung của danh xưng này.

Có thể, chúng ta có niềm tin vào Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo Đông Phương mà thực chất là những tín hữu chính danh của Kitô Giáo (Christianity) vì chúng ta trong các Giáo Hội này đều có đầy đủ những phụng vụ thiêng liêng của rước lễ là giáo lý vững chắc, Thánh Truyền Mosaic khải và Kinh Thánh chính xác, cùng với các Bí Tích của Đức Chúa Kitô đã ban cho Giáo Hội của Ngài để tiếp tục sự sống của Chúa trong trần thế cho đến ngày cánh chung thực là mãi mãi. Cũng như những thêm là Chúng ta có một Giáo Hội duy nhất của Chúa Giêsu trên trần thế và Giáo Hội này "tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo do Đức Mẹ và các Giám Mục hiệp thông với Ngài đời đời." (x. Lumen Gentium số 8). Sự dĩ có Nhánh Chính Thống Giáo Đông Phương (Eastern Orthodox Churches) là vì có sự bất đồng về một vài vấn đề tín lý và quyền bính giữa Đông và Tây nên Nhánh Kitô Giáo Đông Phương ở Constantinople đã tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo Roma (Tây phương) và trở thành Chính Thống thế năm 1054 cho đến nay. Nhưng vì Giáo Hội Đông Phương có nguồn gốc Tông Đốc (Thánh An-Rê) nên có đầy đủ các bí tích của hiệp thông như Giáo Hội Công Giáo La Mã do công truyền giáo ban đầu của Thánh Phêrô, anh của Thánh An Rê, là Tông Đốc đã sang truyền giáo ở Đông Phương. Do đó, chúng ta có trong Giáo Hội Công Giáo và anh em Chính Thống Giáo Đông Phương đều có thể cùng hành thành sự hiệp thông giá của Chúa Kitô trên Bàn thờ ngày nay mà khi Thánh Lễ Tồn tại được cử hành ở khắp nơi trong Giáo Hội, là Thân Thể Nhiệm Mầu của Chúa Kitô trên trần thế. Thánh Lễ Tạ ơn (Eucharist) là đỉnh cao là là nguồn sống thiêng liêng của Giáo Hội và của mọi tín hữu Chúa Kitô hiệp thông với Giáo Hội. Nguồn sống này là chính Chúa Kitô, là Nguồn sống cũng ban sự sống cho ai tùy ý" (Ga 6: 21).

Ngoài Lễ ban sự sống, Chúa Kitô còn ban huyết Ngài qua Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta có

Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo Đông Phương có mà thôi. Các Giáo hội mang danh Kitô khác không có Bí tích quan trọng này, vì họ không có chức linh mục hữu hiệu để có thể cử hành hữu hiệu Bí Tích Thánh Thể qua đó, Chúa Kitô tiếp tục ban thánh máu của Ngài để làm của ăn, của uống nuôi sống linh hồn chúng ta, và cho ta hy vọng sống đời đời vì

**" ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì đời sống muôn đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết." (Ga 6 : 54) như Chúa đã hứa.**

Các giáo phái mang danh Kitô giáo khác như các nhánh Tin Lành ( có hàng chục ngàn nhánh khác nhau ở Mỹ ), và Anh Giáo đều không có truyền thống Tông Đồ ( Apostolic succession) cho nên không có Chức linh mục hữu hiệu ( valid Priesthood), như các linh mục Công Giáo và Chính Thống Giáo. Do đó, dù họ có nghi thức bẻ bánh và uống rượu thì đó chỉ là bánh và rượu mà thôi, chỉ không phải là thịt và máu Chúa Kitô ban qua Bí Tích Thánh Thể để cử hành trong Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo. Ngoài bí tích quan trọng này, Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống còn có các bí tích chữa lành như Sức dầu bệnh nhân và Hòa Giải để giúp các hội nhân giao hòa lại với Chúa và với Giáo Hội sau khi đã phạm tội vì yêu đuối con người.

Chính việc năng lãnh nhận các bí tích Hòa giải và Thánh Thể mà đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu được tăng trưởng và sung mãn để giúp họ lên trong tình yêu của Chúa và báo đáp ơn phước nhận mai sau. Nhận phù trợ của Chúa ban qua các bí tích này thật vô cùng cần thiết cho những ai muốn nên hoàn hảo như Chúa Kitô mong muốn cho mọi người chúng ta : **" anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên Trời là Đấng hoàn thiện." ( Mt 5: 48).**

Một khác, chỉ có nhận thánh Chúa ban cho chúng ta qua hai bí tích quan trọng nói trên mới có thể giúp ta hữu hiệu chữa lành những khuynh hướng xấu còn tồn tại nơi mọi người chúng ta, và nhất là chữa lành mọi cảm đau của ma quỷ ví như **" sự tởm đối đang gặm thét rổo quanh tim mọi con xé" tức là cướp lấy linh hồn ta như Thánh Phêrô đã cảnh giác trên đây. ( 1 Pr 5 :8).**

Người Kitô Hữu ( Christians) ở các Giáo hội ngoài Công Giáo không thể có kho tàng thiêng liêng quý giá là các Bí tích này. Họ chỉ có Kinh Thánh. Nhưng Kinh Thánh lại được dịch và có nghĩa theo cách hiểu riêng của họ hay phần lớn Kinh Thánh tinh tuyền của Giáo Hội như nhóm " Chứng nhân Jehovah ( Jehovah Witnesses) đã làm.

Đức biết, họ không có bí tích hòa giải, một bí tích quan trọng mà Chúa Kitô đã ban cho các Tông Đồ truyền bá tiên và Cho Giáo Hội ngày nay, sau khi Chúa tể cõi chết sống lại và hiện ra với các ông và nói:

" anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha

**Anh em cảm ơn ai thì người ấy bèn cảm ơn."** ( Ga 20: 23)

Các anh em Kitô hữu ngoài Công Giáo cũng được nhậm chức Chúa trên đây, nhưng họ không có nghĩa và áp dụng như Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo. Trái lại, họ cho rằng chỉ có Chúa tha tội nên họ có xưng tội thì xưng tội trực tiếp với Chúa chứ không qua trung gian một người nào. Nhưng họ quên rằng Chúa Giêsu đã trao quyền tha tội cho các Tông Đồ như là Chúa trên đây. Và các Tông Đồ đã trao lại cho những người kế vị các ngài là các Giám Mục trong Giáo Hội. Các Giám Mục lại chia sẻ quyền này cho các phó tá thân cận là các linh mục trực tiếp thừa kế thi hành sự vụ Tông Đồ trong Giáo Hội ngày nay. Nhưng chìa khóa bí tích Hòa giải thì trôi chảy, vì họ có bí tích này mà con người được giao hòa lại với Thiên Chúa, được cảm nhận rõ ràng tha tội của Chúa qua thẩm phán viên con người là Giám Mục hay linh mục. Nhưng ai có thói quen xưng tội, nhất là khi mình phạm tội gì trọng mà đi xưng tội cách ngay thẳng thì được cảm nhận tha tội và bình an trở lại trong tâm hồn, một niềm vui nội tâm mà không mất tâm lý gia hay tâm lý trị liệu ( Psychotherapist) nào có thể mang lại cho ai muốn đi tìm tâm bình. Các anh chị em ngoài Công Giáo không tin Giáo Hội có quyền tha tội nhân danh Chúa Kitô ( In persona Christi) nên họ không thể cảm nhận được niềm vui và an bình nội tâm, dù cho họ có trực tiếp xưng tội với Chúa như họ chấp nhận. Nghĩa là họ thiêu hủy niềm ích thiêng liêng, niềm vui và an bình nội tâm mà Chúa ban cho các họ nhân qua tác vụ của linh mục chấp hành bí tích hòa giải.

Đành rằng mọi tội phạm đến Chúa thì chỉ có Chúa tha tội mà thôi. Nhưng Chúa Kitô đã ban quyền tha tội đó cho Giáo Hội, hay cụ thể, là cho các thẩm phán Linh Mục ( chia sẻ chức Linh Mục để đại diện Chúa Kitô) là Giám Mục và linh mục, nên ta phải chú ý đến với các thẩm phán viên này để xin Chúa tha tội đã phạm vì yêu cầu con người. Mọi linh mục, dù ai bắt xưng tội đâu để con một người để, đều có thể tha tội họ hiểu ( thành sự =validly) nhân danh Chúa Kitô ( in persona Christi). Nghĩa là chính Chúa Kitô nghe và tha tội cho ta qua tay một linh mục. Chúng ta cần nhớ kể điếu này để an tâm đi xưng tội với bất cứ linh mục nào đang có năng quyền ( faculty) giải tội như đã nói ở trên. Cũng xin giải thích thêm là, nếu vì lý do nào mà Giám Mục tạm rút năng quyền của một linh mục trực tiếp thừa kế, hay còn gọi là " treo chén"( suspension) thì linh mục đó tạm thời hay vĩnh viễn không được phép chấp hành các bí tích Rửa tội, Thánh Thể, hòa giải, xưng tội, chôn cất..

Ngoài ra, rất cần nói lại đây một lần nữa là Chúa Kitô không ban bí tích Hòa giải cho ta để chúng ta phạm tội, rồi lại đi xưng tội. Chúa biết ta còn yêu cầu nên Người ban bí tích này để giúp ta cảm nhận sự tha mình và lại yêu lại tình thương của Chúa sau khi đã phạm tội vì yêu cầu con

ngồi, và nhất là bố mẹ và thân gian cảm động, khi bạn khó khăn vâng. Nhưng nếu ai không công nhận sự giúp đỡ của Chúa giúp sự xa lánh tội lỗi, khi bạn sẵn sàng đi ngã lỗi đi xuống tội mà không quy tâm cho bố mẹ tội lỗi, thì hãy nghe lời Chúa nghiêm khắc như cáo sau đây:

**" Ta biệt các việc ngài làm : ngài chỉ nghĩ lợi ích mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngài lợi ích hơn hay nóng hơn đi ! Nhưng vì ngài ham ham chẳng nóng chẳng lợi ích, nên Ta sắp mang ngài ra khỏi mi quốc Ta." ( Kh 3: 15-16)**

Chúa rất nhân từ và đầy lòng thương xót, thương. Nhưng ta không được đi đến tình trạng quỳ gối cầu Chúa đi hàng hai, nếu nóng nếu lợi ích. Nếu ta quy tâm đi theo Chúa thì Ngài sẽ ban ơn nâng đỡ giúp ta nên thánh, mà không dành riêng cho ai trong Giáo Hội mà cho hết mọi tín hữu đã nhận Phép Rửa và Thêm sức để gia nhập Giáo Hội và trở nên chi thể của Thân Thể nhiệm mầu Chúa Kitô là Giáo Hội.

Tóm lại, khi xuống mình với người khác, nhất là với người ngoại quốc, người Công Giáo phải nói rõ mình là Tín hữu Công Giáo ( Catholic Christian) để không lẫn lộn với các tín hữu Kitô khác như hàng trăm ngàn các nhánh Tin Lành ở Mỹ hiện nay. Họ cũng tin xuống là Christians nhưng khác nhau và khác xa chúng ta về mặt phụng vụ, tập phụng vụ cách phụng thờ Chúa để phụng thờ các nhân lãnh nhận của Chúa, vì họ không có những bí tích của để nhận thêm Sức, Sức để, Hòa Giải và Thánh Thể. Đa số họ chỉ có phép Rửa Rửa ( Baptism) mà thôi. Nhưng Nhóm nào không rửa tội với nước và Công thờ Chúa Ba Ngôi thì việc rửa tội không hữu hiệu hay thành sự ( invalid). Do đó, khi một tín hữu ngoài Giáo Hội muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo, thì phải hỏi rõ xem họ đã được rửa tội theo cách nào trong giáo phái khác để biệt xem việc rửa tội đó có thành sự hay không, vì Giáo Hội công nhận phép Rửa của các giáo phái khác nếu họ cũng rửa bằng nước và công thờ Chúa Ba Ngôi.

Cũng vì sự khác biệt giữa các Giáo Hội cùng tôn thờ Thiên Chúa và nhận Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc ( Savior), nên các tín hữu của các Giáo Hội đó cũng không có chung mặt phụng thờ thờ phụng và thờ hành đức tin. Vì thế, người Công Giáo không thể do kết hôn với một tín hữu của Giáo phái nào ngoài Công Giáo mà không có phép chuộc của Giáo quy định của phụng thờ, chỉ là Văn Phòng Chủng viện ( Chancery) của Tòa Giám mục. Muốn kết hôn với người khác tôn giáo, ( mixed marriage) thì phía Công giáo phải linh mục hay phó tế giúp chuộc hôn phối, xin phép chuộc ( dispensation for disparity of workship) cho người ngoài Công Giáo để giúp phía Công giáo được tiếp tục lãnh nhận các bí tích như các tín hữu khác trong Giáo Hội. Lưu ý nữa, theo giáo luật, thì phía không Công giáo phải cam kết cho con cái được rửa tội và sống đức tin theo cha họ mẹ là người công giáo. Nếu phía không Công giáo từ chối cam kết này thì không thể kết hôn với người Công giáo được.

*Đó là tất cả những người đi uong Công giáo cũn biết mĩ khi xing mình cho những khác biệt về cách tín hũu cũa mình trong Giáo Hội, cũng như trong việc giao thiệp với các anh chị em Kitô hũu khác ngoài Giáo Hội Công Giáo. Ai tin Chúa Kitô thì đi uong cĩ là Kitô hũu (Christians) những Kitô hũu cũa Giáo Hội Công Giáo hay Chính Thống thì không phải là Kitô hũu cũa các nhánh Tin Lành và Anh Giáo như đã phân tích trên đây.*

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huyn